

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

Bình chủng Tăng thiết giáp tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng điều chỉnh tổ chức, biên chế, bố trí các đơn vị Tăng thiết giáp toàn quân gắn với xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố, tạo thành thế trận vững chắc để kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Với những thành tích đạt được trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ đội Tăng thiết giáp đã có 59 tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình rất trân trọng và tự hào về những thành tích, chiến công của Bình chủng và các cựu chiến binh, cựu quân nhân Tăng thiết giáp quê Thái Bình đã đạt được trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở đâu, trên bất cứ mặt trận nào, dù phải đối mặt với kẻ thù hay gặp khó khăn, gian khổ, hy sinh, các cán bộ, chiến sĩ Tăng thiết giáp quê hương Thái Bình luôn phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, sát cánh cùng đồng đội chiến đấu mưu trí, dũng cảm, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng quân và dân cả nước viết nên trang sử hào

hùng của dân tộc và tô thắm thêm truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương. Bước vào thời kỳ đổi mới, về với đời thường, các cựu chiến binh, cựu quân nhân Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình vẫn luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của bộ đội Tăng thiết giáp, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi gương; đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn với bản lĩnh, kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Hội Cựu quân nhân Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình đã tặng quà cho các hội viên cao tuổi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân hội viên tử trận.

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực và chủ động tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, thường xuyên giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thực sự là tấm gương cho nhân dân, gia đình và con cháu noi theo; đồng thời đóng góp hơn nữa xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Hội Cựu quân nhân Tăng thiết giáp tỉnh Thái Bình đã tặng quà cho các hội viên cao tuổi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân hội viên tử trận.

TỔNG DUYỆT NỘI DUNG THỰC BINH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 29/9, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Thái Bình tổ chức tổng duyệt nội dung thực binh: Trung đội Pháo cao xạ 37 ly thành phố Thái Bình phối hợp đánh địch tiến công hỏa lực đường không vào địa bàn. Đây là một trong những nội dung quan trọng tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 của lực lượng vũ trang thành phố Thái Bình.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, thành phố Thái Bình đã chuẩn bị chu đáo nội dung diễn tập, các tình huống thực binh sát thực tế, các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện khá tốt nhiệm vụ, bảo đảm thời gian, an toàn về phương tiện, vũ khí trang bị và con người. Việc tổng duyệt diễn tập nhằm giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT thành phố kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình luyện tập, chuẩn bị tốt nhất cho diễn tập KVPT tỉnh diễn ra trong ba ngày 2 - 4/10/2019.

TẮT ĐẠT

HỘI THẢO BÁO ĐẢNG 5 THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Hải Phòng khẳng định vai trò của các cơ quan báo Đảng trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong hợp tác, liên kết vùng vào cuộc sống. Trong đó làm rõ vai trò báo Đảng trong việc phát hiện, thông tin, đề xuất Trung ương tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong chính sách, xây dựng cơ chế đặc thù và một số vấn đề liên quan đến phát triển hạ tầng kết nối giao thông; hợp tác liên kết trong sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp, khu công nghiệp; quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch chung... tạo điều kiện để địa phương phát huy thế mạnh, vai trò trong liên kết vùng, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo Đảng cũng trao đổi những cách làm sáng tạo, hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền; chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phối hợp thông tin cụ thể, thiết thực; từ đó mỗi cơ quan báo có kế hoạch cụ thể nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Xây dựng khu vực phòng thủ hướng biển ngày càng vững chắc

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh (QP - AN), xây dựng và củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT), nhất là tuyên truyền thủ ven biển ngày càng vững mạnh.



Lực lượng vũ trang huyện Tiên Hải tích cực chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.

Hàng năm, UBND huyện và Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, mở rộng bộ công tác kiến thức QP - AN cho các chức sắc, chức vị các tôn giáo; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân, từng bước đưa công tác giáo dục QP - AN vào nếp nếp đàng chất lượng, hiệu quả. Thường tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiên Hải chia sẻ: 10 năm qua, huyện đã cử đi bồi dưỡng kiến thức QP - AN gần 2.600 lượt cán bộ thuộc đối tượng 2, 3, 4; giáo dục QP - AN cho gần 35.000 học sinh. Cùng với xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc, Tiên Hải đã tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QP - AN, xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất cho KVPT. Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn

phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả quy chế kết hợp kinh tế với QP - AN trong KVPT từ quy hoạch sử dụng đất phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch các hạng mục công trình quốc phòng trong KVPT; quy hoạch sản xuất nông nghiệp tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực. Tập trung quy hoạch trồng rừng, phát triển kinh tế biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản gắn với thế trận biên phòng toàn dân, bố trí công sự, trận địa tuyến biển, tạo cơ sở để phát triển lực lượng dân quân biển, kết hợp khai thác tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển với việc bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển.

Cùng với việc tiếp nhận các dự án đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, Tiên Hải đang tập trung triển khai thực hiện một số công trình trọng điểm... Các dự án đều được thẩm định chặt chẽ về QP - AN trước khi triển khai xây dựng, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã

hội và xây dựng KVPT liên hoàn ngày càng vững chắc. Trong giai đoạn 2012 - 2018, tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của huyện Tiên Hải đạt trên 12%, thu nhập bình quân năm 2018 đạt 41,2 triệu đồng/người. Đến nay, huyện Tiên Hải có 34/34 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các tuyến đường giao thông nông thôn trong huyện đều đạt chuẩn. Hệ thống thủy lợi của các xã được thiết kế và xây dựng phù hợp với quy hoạch hệ thống thủy lợi chung của huyện, bảo đảm tưới, tiêu cho 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp; đồng thời sản xuất bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống xảy ra.

Những năm qua, Tiên Hải đã tập trung xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Lực lượng dự bị động viên của huyện được rà soát, tổ chức biên chế sắp xếp cho các đơn vị nhận nguồn đạt 100% chỉ tiêu được giao, tỷ lệ chuyển

ng nghiệp quân sự đạt 90,2%, sẵn sàng động viên khi có tình huống. Lực lượng dân quân tự vệ của huyện được xây dựng đạt 1,05 - 1,74% dân số. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh và rộng khắp, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa Lân tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân biển tại 8 xã ven biển. Hàng năm, Ban CHQS huyện duy trì và thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện của cấp trên.

Những năm qua, ba cơ quan quân sự, công an, biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Tiên Hải đã tích cực chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Các lực lượng thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, nắm chắc tình hình ở địa bàn cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh. Cùng với đó, từ năm 2009 đến nay, Tiên Hải đã tổ chức 2 cuộc diễn tập cấp huyện, 70 cuộc diễn tập chi đội phòng thủ xã, 2 cuộc diễn tập QP - AN cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Thượng tá Vũ Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Thời điểm này, cùng với tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong huyện sôi nổi thi đua hướng về diễn tập KVPT huyện năm 2019. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập đã hoàn tất, huyện Tiên Hải tự tin, sẵn sàng bước vào cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp, các lực lượng trong giải quyết các tình huống về QP - AN xảy ra trên địa bàn huyện mà còn là bước chuẩn bị quan trọng ngay từ thời bình với phương châm "Chủ động, tử sớm, tử xa".

THIỆN AN

THỂ LỆ CUỘC THI

Tim hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác"

(Tiếp theo trang 1)

(Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ Thư ký không được tham gia dự thi).

2 - Quy mô tổ chức Cuộc thi
Cuộc thi được tổ chức ở 2 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện (và tương đương).

3 - Hình thức dự thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết.

4 - Thời gian tổ chức Cuộc thi
* Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ tháng 9/2019 đến hết tháng 01/2020.
* Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện (và tương đương)
- Tổ chức phát động, tiếp nhận bài dự thi; chấm bài, tổng kết, trao giải và lựa chọn bài dự thi có chất lượng tốt gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh theo cơ cấu số lượng như sau:
+ Các huyện ủy, thành ủy: mỗi đơn vị 50 bài.
+ Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: mỗi đơn vị 30 bài.
- Thời gian hoàn thành trước ngày 06/01/2020.
* Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh: tổ chức tiếp nhận, chấm bài dự thi, tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

5 - Địa chỉ nhận bài dự thi
* Cấp huyện và tương đương
Người dự thi gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện và tương đương (qua cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
* Cấp tỉnh
Bài dự thi của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) theo số lượng quy định.

- Để phục vụ công tác lưu trữ và tuyên truyền, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh không trả lại bài dự thi của các đơn vị.

II. BÀI DỰ THI HỢP LỆ VÀ BÀI DỰ THI KHÔNG HỢP LỆ

1. Bài dự thi hợp lệ
- Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng Tiếng Việt, giấy cỡ A4 (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14). Khuyến khích những bài dự thi trình bày rõ ràng, sạch đẹp; có hình ảnh minh họa, tư liệu phong phú, sinh động; đồng thời thuyết phục.

- Bài dự thi ghi rõ thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, tuổi, nghề nghiệp, đơn vị học tập, công tác, số CMND, nơi thường trú, số điện thoại, địa chỉ email).

- Bài dự thi trình bày rõ ràng, mạch lạc; đảm bảo không vi phạm các quy định của pháp luật. Nguồn tư liệu, tài liệu tham khảo phục vụ cho bài dự thi phải đảm bảo tính chính xác do cơ quan có thẩm quyền ban hành; có chú thích hoặc trích dẫn nguồn tư liệu tham khảo rõ ràng.

2. Bài dự thi không hợp lệ
- Bài dự thi không đúng với quy định tại mục 1.
- Bài dự thi sao chép giống nhau hoàn toàn, nộp quá thời hạn quy định.
- Nếu bài dự thi mà phát hiện vi phạm Thể lệ Cuộc thi thì sẽ không được chấm xét giải.

III. CÁCH CHẤM THI

1. Điểm thi và phương pháp tính điểm
1.1. Điểm thi: Tổng điểm tối đa bài dự thi là 100 điểm, trong đó:
- Nội dung: 90 điểm.
- Hình thức: 10 điểm.
(Có thang, biểu điểm cụ thể do Ban Tổ chức, Ban Giám khảo quy định).

1.2. Phương pháp chấm thi, tính điểm
- Các bài dự thi do 02 thành viên Ban Giám khảo chấm độc lập. Điểm của bài dự thi là điểm trung bình cộng của 02 thành viên Ban Giám khảo.
- Trong trường hợp điểm bài dự thi của 02 thành viên Ban Giám khảo chênh lệch nhau từ 20 điểm trở lên (theo thang điểm 100) thì Trưởng ban Giám khảo phân công thêm thành viên khác chấm điểm lại đối với bài dự thi đó, điểm của bài thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo.
1.3. Xếp loại
Kết quả bài dự thi được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều bài

dự thi bằng điểm nhau thì bài dự thi nào có phương pháp trình bày chặt chẽ, logic; có nhiều tư liệu tham khảo; hình ảnh minh họa phong phú, sinh động sẽ được ưu tiên lựa chọn.

IV. BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ

1 - Ban Giám khảo
- Ban Giám khảo gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên. Trưởng ban Giám khảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên; có trách nhiệm điều hành công việc chấm thi và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động chấm thi. Đối với các vấn đề phát sinh ngoài phạm vi giải quyết, báo cáo Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.
- Trước khi chấm thi, Ban Giám khảo họp thống nhất cách chấm thi, tính điểm và xếp loại; đảm bảo chấm thi khách quan, trung thực, chính xác.
- Ban Giám khảo tham mưu với Ban Tổ chức Cuộc thi trong việc đánh giá, xếp loại, trao giải, báo cáo kết quả chấm thi.
2 - Tổ Thư ký
- Giúp việc cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; giữ mối liên hệ với các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.
- Chuẩn bị các văn bản liên quan đến quá trình tổ chức chấm thi; ghi chép, tổng hợp, báo cáo kết quả chấm thi; tuân thủ các nguyên tắc bảo mật trong quá trình chấm thi và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức Cuộc thi phân công.
3 - Quyền và trách nhiệm của người dự thi
- Chấp hành nghiêm Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.
- Người dự thi đạt giải được nhận giải thưởng hoặc có quyền ủy quyền cho người khác khi tổng kết, trao giải Cuộc thi.
- Người dự thi được quyền khiếu nại, làm đơn phúc khảo về kết quả chấm thi. Thời gian khiếu nại, phúc khảo không quá 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI

- Kinh phí tổ chức Cuộc thi được trích từ kinh phí hoạt động thường xuyên của cấp ủy các cấp.
- Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu, lập dự trù kinh phí trình cấp ủy phê duyệt; bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi ở cấp mình.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể: (Dành cho các đơn vị tổ chức tốt Cuộc thi ở cấp mình, có nhiều bài dự thi có chất lượng cao) gồm:
- 01 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng.
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
2. Giải thưởng cá nhân là những bài dự thi có chất lượng cao, gồm:
- 01 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng.
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Thể lệ Cuộc thi được phổ biến tới các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
- Căn cứ vào tình hình thực tế Cuộc thi và chất lượng bài dự thi, Ban Tổ chức có thể nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi cho phù hợp.
- Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi, liên hệ với Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 76A, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình; điện thoại: 0227.3742042 (hoặc liên hệ đồng chí Tô Sỹ Chức - Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, SĐT: 038.980.9868; đồng chí Đoàn Minh Thủy - Chuyên viên phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, SĐT: 0948.543.775)

CÂU HỎI CUỘC THI

Tim hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác"

Câu 1 (10 điểm): Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mấy lần về thăm Thái Bình? Bối cảnh lịch sử và ý nghĩa những lần Người về thăm? Nội dung Bài nói chuyện của Bác với Đảng bộ nhân dân Thái Bình khi Người về thăm tỉnh lần thứ năm?
Câu 2 (10 điểm): Bác viết Di chúc trong hoàn cảnh nào, thời gian những lần Bác viết và sửa Di chúc?
Câu 3 (15 điểm): Nội dung và những giá trị cốt lõi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Câu 4 (15 điểm): Những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thái Bình đã đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lời huấn thị khi Người về thăm Thái Bình: "Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt"?
Câu 5 (20 điểm): Bạn hãy viết về một tấm gương người tốt, việc tốt hoặc một tập thể tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình mà bạn biết? (số lượng không quá 2.000 từ).
Câu 6 (20 điểm): Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lời huấn thị của Người, là một người con của quê hương, bạn suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp nhờ lời căn dặn của Bác: "...làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt" (số lượng không quá 3.000 từ).